



ด่วนที่สุด

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ที่ อว 78.1011/TPQI65SEZ.024

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานท่านเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัล ดำเนินงานภายใต้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการไว้วางใจให้เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้าร่วมดำเนินการยกระดับสมรรถนะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานของท่านเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดสิ่งที่แนบมาด้วย โดยผู้ที่มีคะแนนผ่านจะได้รับบัตรและใบรับรองการผ่านการประเมินสมรรถนะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินฯ หน่วยงานของท่านจะได้รับรายงานสรุปผลคะแนนการสอบประเมินที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดการเป็นรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานของท่านในด้าน Digital Capability ในหมวด IT Competency หมวดย่อย Digital Literacy และสามารถนำผลไปวิเคราะห์ต่อเพื่อวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนากำลังผลของหน่วยงานของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบประเมินด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน)

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน สุชัญญา ราชภรณ์นิม

โทรศัพท์ 086 322 8240, Email: suchanya.rat@mahidol.edu

รายละเอียดการประเมิน

วันจัดสอบประเมิน: วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

เตรียมสอบประเมิน/ลงทะเบียน

- ผู้สนใจดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลในฟอร์มออนไลน์ : <https://forms.gle/ckAARtGaFbYwB6tOA>

หรือ QR Code :



- ศูนย์สอบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบสมบูรณ์ ศูนย์สอบจะแจ้งข้อมูลการสอบประเมินผ่านทาง e-mail ได้แก่ ข้อมูลนัดหมายวันเวลาที่สอบประเมิน, User-Password ในการเข้าสอบประเมิน, กฎ ข้อกำหนดในการสอบประเมิน, ขั้นตอนการสอบประเมิน, เอกสารคู่มือขั้นตอนการสอบประเมิน

ณ วันที่สอบประเมิน

- ผู้เข้ารับการสอบประเมินเข้ารับฟัง 'ชี้แจงรายละเอียดการสอบ' ผ่าน Zoom Conference (ประมาณ 30 นาที)
- ผู้เข้ารับการสอบประเมิน เข้าสอบประเมินในระบบ Online ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

หลังสอบประเมิน

- ศูนย์สอบจะแจ้งข้อมูลผลการสอบประเมินผ่านทาง e-mail ภายใน 10 วันทำการ
- ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบประเมิน จะมีการนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้ง ไปทาง e-mail
- ผู้ที่ผ่านการสอบประเมิน ให้รอรับใบรับรองสมรรถนะ ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ใช้เวลาประมาณ 45-50 วัน)

รายละเอียดโครงการจัดสอบประเมินสมรรถนะ

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ โดยมี ผศ.ดร. สุภารณ์ เกียรติสิน เป็นนายกสมาคม ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์ มหาชน) ให้เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะใน 2 สาขา 6 คุณวุฒิ ดังนี้

- 1) สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 ระดับพื้นฐาน
- 2) สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์
- 3) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 ระดับพื้นฐาน
- 4) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)
- 5) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 3)
- 6) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีผู้ที่ต้องการได้รับการประเมินคุณวุฒิ วิชาชีพเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับการประกอบอาชีพอยู่อีกมาก การเข้าถึงการประเมินสมรรถนะและการอบรม เพื่อวัดผลสมรรถนะบางครั้งถูกจำกัดด้วยปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมการประเมิน และผู้ควบคุมกระบวนการสอบในแต่ละพื้นที่ไม่เพียงพอ รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาทั่วโลก การเรียนทางไกลถูกบังคับให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุค เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้พัฒนาทุนมนุษย์ และมุ่งเน้นสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นการนำร่องให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้องฯ จึงดำเนินการเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้เข้าใจระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

ด้วยเหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกกลุ่มวัยและผู้สนใจ เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลและสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าผ่านการประเมินสมรรถนะ จะได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะ และบัตรรับรองสมรรถนะ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมมหาชน) ดังตัวอย่างที่แนบมาด้วยนี้



กำหนดการสอบประเมินและข้อมูลเบื้องต้นในการจัดสอบประเมิน mj

สมาคมจะจัดประเมิน 3 หน่วยงานสมรรถนะ ข้อสอบจำนวน 70 ข้อ ด้วยรูปแบบ **Online Assessment Computer-base** ระยะเวลาสอบ 90 นาที เกณฑ์การผ่าน 65% ถือว่าผ่าน

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปเรียนเพื่อใช้ในการสอบประเมินได้ทางช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-training ขอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ URL: <https://e-training.tpqi.go.th/courses/502/info>

หากสนใจสมัครสอบประเมินสมรรถนะ ติดต่อได้ที่ คุณชัยรัตน์ เบอร์โทร: 0819222669 , e-Mail: chairat.boo@mahidol.edu และ คุณสุชัญญา เบอร์โทร: 0863228240 e-mail: suchanya.rat@mahidol.edu

การจัดสอบประเมินสมรรถนะ สามารถจัดวันที่สอบได้ตามหน่วยงานสะดวก หรือตามที่สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยกำหนด